
  

 
 

 
 

 

ปลัดแก่ซอย 40 
พระคัมภีร์...“...เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นชาวสวน ก่ิงก้านใดในเราที่ไม่เกิดผล  
พระองค์จะทรงตัดทิ้งเสีย ก่ิงก้านใดที่เกิดผล พระองค์จะทรงลิดเพื่อให้เกิดผลมากข้ึน”.../...ท่านว่า
อนาคต(น่าจะ)ไกล...เม่ืออาทิตย์ท่ีแล้ว มิสซา รอบ 08.30 น. ก็มีมิสซาลาคุณพ่อท้ังสาม คือคุณพ่อ
สุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ หรือพ่อใหญ่ เจ้าอาวาส, คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม หรือปลัดฟรีส และพ่อธนากร เลาห
บุตร ท่ีมาช่วยงานครบโปร คือ 3 เดือนพอดี หลังมิสซาลา บรรดาพระสงฆ์มีกล่าวส่งท้าย เห็นมีคนติดใจ
ท่ีคุณพ่อใหญ่กล่าวเหลือเกินว่า การย้ายรอบท่ีแล้ว อนาคตดูจะสั้นเหลือเกิน เพราะย้ายแค่กาลหว่าร์มา
อาสนวิหาร (คงจะใกล้เกินไป เพราะแค่เดิน10 นาทีก็ถึงอัสสัมชัญเสียแล้ว) รอบน้ีเม่ือมีคําสั่งโยกย้ายออ
อกมาทําให้พ่อใหญ่รู้สึกว่าท่าจะมีอนาคตไกล เพราะได้(ย้าย)ไปไกลถึงเชียงใหม่ (อืมอันนี้ก็ไกลจริงๆเสีย
ด้วย) ส่วนพ่อฟรีสยิ่งไกลใหญ่ เพราะโน้นบินไปไกลถึงฟิลิปนส์ สงสัยว่าอนาคตคงไปได้ไกลเป็นแน่แท้ 
ส่วนพ่อธนากร ดูจะใกล้กว่าเพื่อนเพราะแค่ดอนเมืองเท่านั้น เอาเป็นว่าใครจะไปไกล ไปใกล้เราไม่สน แต่
ถ้าใครอยากไปเยี่ยมบรรดาคุณพ่อท้ัง 3 ท่าน ก็ลองไปตามเส้นทางนี้ครับ เร่ิมต้นจากแวะไปเยี่ยมพ่อดอน
เมือง บินตรงไปเชียงใหม่ แล้วต่อเคร่ืองไปฟิลิปปินส์ จึงค่อยกลับมาลงสุวรรณภูมิครับ.../...เดินสายไม่
หยุด...พ่อฟรีสก่อนเดินทางไปเรียนต่อ ก็เห็นต้องเดินสายไปค่ายท้ังของเยาวชน และของพลศีลไม่ ขาด
สาย เรียกว่าทํางานจนถึงเวลาก่อนขึ้นเคร่ืองเลยทีเดียว.../...ล้ม...อาทิตย์ท่ีผ่านได้ข่าวว่าลุงทวีล้มไป 3 
คร้ัง 3 ครา จนวันจันทร์ไข้ขึ้นสูง ต้องพาส่งโรงพยาบาลเลยทีเดียว ตอนนี้ก็คงเหลือรอดูการไปพลางๆ
ก่อน ไม่รู้ว่าเพราะอากาศท่ีร้อนผิดปกติหรือเปล่า เอาเป็นว่าเราท้ังหลายก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพไว้ให้ดี
แล้วกันครับ.../..ขอต้อนรับ...ขอต้อนรับคุณพ่อใหม่ ท่ีเข้าปฏิบัติหน้าท่ีในซอย 40 ของเรา คือ คุณพ่อสา
นิจ สถะวีระวงส์ ท่ีเพียงเดินข้ามฝั่งมาก็ถึงแล้ว และคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ท่ีพึ่งลงมาจากนครสวรรค์
สดๆร้อน เม่ือคืนนี้ ด้วยความยินดีและเต็มใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณพ่อท้ังสองท่านจะมีความสุขตลอด
การอยู่ในซอย 40 ของเราครับ.../...ส่วนคุณพ่อสุรสิทธิ์ก็ได้เดินทางขึ้นเชียงใหม่ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
ครับเม่ือวันศุกร์ท่ีผ่านมา.../...เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณพ่อสุรสิทธ์ิ หรือพ่อใหญ่เจ้าอาวาสอาสนวิหาร
อัสสัมชัญของเรา ก็ขับรถเดินทางข้ึนเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว .../...ท่านทั้งหลาย จงดํารงอยู่ใน
เราเถิด  ดังที่เราดํารงอยู่ในท่าน ก่ิงองุ่นเกิดผลด้วยตนเองไม่ได้  ถ้าไม่ติดอยู่กับเถาองุ่นฉันใด ท่าน
ทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้  ถ้าไม่ดํารงอยู่ในเราฉันน้ัน.../...ขอพระเจ้าอวยพรครับ... 


